
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี ๒๕63 
วันที่ 3 สิงหาคม ๒๕63  เวลา 14.๐๐ น.   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)     

******************** 

ผู้มาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายอดุลย์  นิยมสมาน  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1)  
3.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายวรเศรษฐ์   วงษ์ไพศาล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายอุทิศ ซื่อประเสริฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
6.นายกําจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
7.นายรุ่งโรจน์   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
8.นายอรรควุฒิ  อรรถรุ่งโรจน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
9.นายสุจินต์  สาครเสถียร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง 
10.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
11.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
12.นายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
13.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
14.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.แกลง 
15.นายหมอขวด   เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
16.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เขต 3  อ. บ้านค่าย 
17.นายนิรันดร์   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บ้านฉาง 
18.นายไพรวัลย์  จิตต์ปลื้ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านฉาง 
19.นายธนนรินทร์  สุขใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
20.นายกิตติกร มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
21.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร์ 
22.นายพายัพ  ผ่องใส   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
23.นายเดชาธร รูปเลขา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 
24.นายเดชา บุญธรรม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายสาธิต  อรุณเวสสะเศรษฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง 
   (ลากิจ) 
2.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.แกลง 
   (ลากิจ) 
       . 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม… 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายวราวุธ  ปิ่นเงิน   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
2.นายกิตต ิ  เกียรติมนตรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (๒) 
3.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
4.นายเสรี  สุวรรณวิจิตร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายสมศักดิ์  เกตุสาคร  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
6.นายสมบัติ  มุมทอง   ผู้อํานวยการกองกิจการสภา อบจ.  
7.นางนวลฉว ี  เสียงประเสริฐ  ผู้อํานวยการกองคลัง  
8.นางขนิษฐา  สัสดีพันธ์  ผู้อํานวยการกองช่าง 
9.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์   หัวหน้าฝ่ายบัญชี  
      รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
10.นายเศรษฐา  บุตรหนู   ผู้อํานวยการกองทรัพยากรฯ 
11.นางสาวไพรัตน์ เพ็ชรมณี  ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
12.นางสาวบงกช พิพัฒน์จําเริญกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ  
      รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
13.นางสาวราตร ี คุ้มญาติ   ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
14.นางสาวภรณ์ภัทร์ธัญ งามวงศ์เงิน  ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
15.นางราตรี  ฉวีวงษ ์   ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน 

ระยอง  
16.นายกฤชณรงค ์ กองคํา   ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน 

บ้านค่าย (วัดหวายกรอง)  
17.นางสุมาลี  ถาวรวิริยะนันท์  รองผู้อํานวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน 
      ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
18.นายกมล  ชุ่มเจริญ   (แทน) ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

ตากสินระยอง 
19.นายกรกฎ มะลิพันธ์  ผู้ช่วยนิติกร 
20.นางธีระนันท์  คําทอง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
21.นางสาวอัญชลี สินสมบูรณ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
22.นางสาวสกาวกาญจน์ วงเวียน    ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
23.นางสาวณัฐณิชา คล้อยแสง  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
24.นายพงศ์พล มีศรี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
25.นางสาววีนัส ไหวดี  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
26.นางสาวอุษา  ขันติกุล   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
      รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ 
27.นางสาวอรดี  แก้วมั่น   ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
28.นายวิษณุ  พานนนท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
29.นางสาวหทัยชนก มะริด   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
 
 

30.นางสาวนฤมล... 
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30.นางสาวนฤมล ทิวิชัย  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
31.นายสุริยะ  ศิริวัฒน์   หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม 
32.นายพานุพงศ ์ นาวินปกาสิทย์  หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น 
33.นางประภาวรรณ ทองรัศม ี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
34.นายอนันต์   อรุณสวัสดิ์  นายช่างเครื่องกลชํานาญงาน 
   รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
35.นายจุฑารัตน์  ขาวคม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สทก.จ.ระยอง 
36.นางสาวปัทธานิตย์ อัฏฎะวัชระ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
37.นางสาวคนึงนิตย์ กมุทชาติ  หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวฯ 
38.นางรุ่งนภา  แจ้งรุ่งเรือง  หัวหน้าฝ่ายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน 
39.นายปัญญาวัชร ดอกไม้เทศ  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
40.นางธัญวรัตน์  อัฒจักร   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
41.นายคมสันต์  ตันหลง   วิศวกรสุขาภิบาล 
42.นางสาวกฤติยา อยู่เกษม   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
43.นายชัยณรงค์  พรรณะ   นายช่างโยธา 
44.นางสาวอลิศรา แตงอ่อน  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
45.นางสาวโสภา  เกษมแสง  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 
46.นายมนัส ฟุ้งขจร  นายช่างโยธาชํานาญงาน 
       รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง 
47.นางสาวจินตนา สนอง   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
48.นางสาวสุภา บูรณยาพร  หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
   รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน 
49.นางวริยา  เวทวงศ์   หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการในตําแหน่ง 
      หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
50.นายนําพล  ไชยชาญ   หัวหน้าฝ่ายสรรหาฯ 
51.นายบุญชัย  เอ่ียมตระกูล  วิศวกรโยธาชํานาญการ 
      รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายสํารวจและออกแบบ 
52.นายพงศา  ชพานนท์  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
   รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
53.นางสาวศศินา จรรยารักษ ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
54.นางสาวศิริวิมล ดีบุญมี ณ ชุมแพ   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
55.นายชยุตม์  ลอยสมุทร  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
56.นางสาวประภัสสร จันอ่อน   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
57.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
58.นายทศพล  ภิรมจิตร์   พนักงานขับรถยนต์ 
59.นางสาวน้ําเพชร กล่อมเกลี้ยง  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
60.นายกีรติ  นันทนาวัฒน์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
61.นางสาวเสาวณีย์ แสนเจ๊ก  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
 
 

62.นายรุ่งโรจน…์ 



- 4 - 
 

62.นายรุ่งโรจน์ พงษ์ศรี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
63.นายประเวชร์ เมฆเสรี    พนักงานขับรถยนต์ 
64.นายอุบล แผ้วไธสง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
65.นางภัทรภร อุฬารวิจิตร  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. 

เริ่มประชุมเวลา  14.30  น. 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  เมื่อที่ประชุมพร้อม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองค์การ
เลขานุการสภาฯ  บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕62 และข้อ ๒๕    

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยู่ในห้องประชุม จํานวน
....24.....คน ครบองค์ประชุม  

                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนที่ ๑ และคนที่ ๒ ขึ้นสู่บัลลังก์ 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2563  ด้วยสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ประกาศกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2563 โดยกําหนดระยะเวลา 45 วัน ตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ตามประกาศลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วนั้น บัดนี้ 
ใกล้ถึงกําหนดเปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2563 แล้ว อาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 มาตรา 24 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง   
สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจําปี  2563 ระหว่างวันที่  3 สิ งหาคม 2563 ถึงวันที่             
16 กันยายน 2563 ตามที่ สภาองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวัดระยองกํ าหนดไว้                  
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563  ลงชื่อ         
นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

   เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวเปิดประชุม  
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ประธานสภาฯ    จังหวัดระยอง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ ทุกท่าน กระผมรู้สึก     
  เป็นเกียรติ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  ระยอง เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้ประกาศกําหนดวันเริ่มสมัย 

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 
ประกอบกับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้ขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง เพ่ือให้พิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์           
แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2563  ในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
บรรยากาศแห่งการประชุมในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย เพ่ือให้ 

 

มีประสิทธิภาพ... 



 

- 5 - 
 

มีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสืบไป 
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2563 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ วันนี้มีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
ประธานสภาฯ   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้มีคําสั่งที่ รย 2138 / 2563 ลงวันที่   

30 กรกฎาคม  2563 แต่งตั้งผู้อํานวยการกอง จํานวน 2 ราย ได้แก่ นายสมบัติ มุมทอง 
เป็นผู้ อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และนายเศรษฐา บุตรหนู          
เป็นผู้อํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญทั้ง 2 ท่าน ขึ้นกล่าวแนะนําตัว
ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ ผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ประธานสภาฯ 
นายสมบัติ มุมทอง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  
ผอ.กองกิจการสภาฯ ท่านนายก อบจ.ระยอง ท่านรอง นายก อบจ.ระยอง ท่านเลขานุการนายก อบจ. ท่านที่ปรึกษา

นายก อบจ.ระยอง และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านนะครับ กระผมสมบัติ มุมทอง หรือเรียก
สั้นๆ ว่า บัติ ก็ได้นะครับ มาจาก อบจ.ฉะเชิงเทรา มาดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองกิจการ
สภา อบจ. ก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานกับพวกท่านนะครับ ในการทํางานหากมี
สิ่งใดที่ผมกระทําไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ไม่ควร ก็ขอให้ท่านช่วยสอน ช่วยแนะนํา ช่วยชี้แนะ
ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ ผู้อํานวยการกองทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประธานสภาฯ 
นายเศรษฐา บุตรหนู เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านนายก อบจ. 
ผอ.กองทรัพย์ฯ ระยอง และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผมนายเศรษฐา บุตรหนู มาจาก อบจ.สมุทรสาคร 

มาบรรจุจากการสอบแต่งตั้งเป็นผู้อํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สําหรับ 
สภา อบจ.สมุทรสาคร และ สภา อบจ.ระยอง ก็มีความรักกลมเกลียวกันนะครับ มีการจัด
แข่งขันฟุตบอลกันตลอด กระผมประทับใจมากนะครับ กระผมพร้อมที่จะเป็นฟันเฟือง               
ในการปฏิบัติงาน และสนองนโยบายของท่านนายก อบจ.ระยอง และ สภา อบจ.ระยองต่อไป 
ขอบคุณครับ   

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง         
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี ๒๕๖3 เม่ือวันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๖3 

    (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

นายวรเศรษฐ์… 
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นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗         
เลขานุการสภาฯ  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทําสําเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาส
ตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุม
นั้น 

การแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุมให้กระทําโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ประธานสภาฯ การประชุม 

ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กระผมนายศุภชัย จิตรดล 
กรรมการตรวจรายงานฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 10 อําเภอเมืองระยอง         

ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ ให้รายงานผลการประชุม 
ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ เรียกประชุมคณะกรรมการฯ       

ครั้งที่ 4/25๖3  เมื่อวันที ่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2    
(ชั้น 9) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง ก่อนนําเสนอต่อสภาฯ เพ่ือรับรองตามข้อ ๓๓ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข     
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้      
  ข้อ ๑  ที่ประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายอดุลย์  นิยมสมาน เป็นประธานกรรมการ  
นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ข้อ ๒  มีผู้มาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ได้แก่ นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  
  ข้อ ๓  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง วันที่ 9 กรกฎาคม 
2563  มีจํานวน 33 หน้า มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มาประชุม 
จํานวน 21 คน ลาประชุม จํานวน 5 คน มีการประชุมทั้งสิ้น จํานวน 6 วาระ โดยที่ประชุม  
มีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่ได้เสนอ   

   ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ มีผู้เสนอ ดังนี้ 
  - นายศุภชัย จิตรดล แจ้งเรื่องขอให้เพ่ือนสมาชิกได้มีส่วนร่วมในการลงชื่อในหนังสือ
ข้อสอบถามในครั้งต่อไป 

- นางอุมา วิภูษณะ สอบถามเรื่องความคืบหน้าการยื่นอุทธรณ์ในการตอบคําถาม
เรื่องถนนสายทางเกวียน-เนินอู่ทอง 

- นายอุทิศ ซื่อประเสริฐ แจ้งเรื่องถนนสาย รย.0113 ระยอง-บ้านแลงชํารุดเสียหาย 
และขอความอนุเคราะห์เครื่องจักร อบจ. เข้าไปซ่อมคันคลองต่างๆในเขตพ้ืนที่ เขต 3 

- นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล แจ้งสอบถามเรื่องความคืบหน้าในการทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564  

 
 

โดยเลิกประชุม… 
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    โดยเลิกประชุมเวลา 16.26 น. 

 ข้อ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองคราวต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โปรดพิจารณา 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ประธานสภาฯ ประจําปี ๒๕๖3 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๖3 ซึ่งได้แจกให้ทุกท่านอ่านล่วงหน้าแล้ว     
     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่    
  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จํานวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......23.....คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม    
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี ๒๕๖3 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๖3      
โปรดยกมือขึ้น  

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไมร่ับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี ๒๕๖3 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๖3      
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 2 ประจ าปี  ๒๕๖3  เม่ือวันที ่9 กรกฎาคม ๒๕๖3 

    รับรอง           จ านวน .......22.......คะแนนเสียง 
    ไม่รับรอง        จ านวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จ านวน ........1.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม   
เรื่อง มาตรการในการรองรับแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัด
ระยอง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีทหารอียิปต์ ในประเด็นการจัดการ
สถานที่ในความรับผิดชอบดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดระยอง 

  (ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล  ส.อบจ. เขต 1 อําเภอแกลง  เป็นผู้ตั้งกระทู้) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5)      
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2562 
   มาตรา 31 ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด มีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดในเรื่องใด อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้ แต่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ 

 
 

รองนายก... 
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รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีสิทธิที่จะไม่ตอบ เมื่อเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผย
เพราะเก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สําคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

   ข้อ 98 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ตอบกระทู้ถามแล้ว ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิซักถาม      
ได้อีกสามครั้งเว้นแต่จะขอซักถามต่อไปเพราะคําตอบยังไม่หมดประเด็นที่ซักถามและ
ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต 

   การซักถามนั้น ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบได้เท่าที่จําเป็น   
แต่ต้องไม่เป็นการอภิปราย 

   ผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อเห็นว่าเรื่องนั้นๆ ยังไม่ควรเปิดเผย
เพราะเก่ียวกับประโยชน์สําคัญของทางราชการ ในกรณีที่ไม่ตอบกระทู้ถามให้ผู้บริหารท้องถิ่น
แจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบภายในกําหนดเวลาตามข้อ 95 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ ส.อบจ. กนกวรรณ เบญจาทิกุล  
ประธานสภาฯ        

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกลุ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 1 
อําเภอแกลง  ประเด็นที่ท่านได้ทราบข่าวทางสื่อต่างๆ แล้วนะคะ สืบเนื่องจากทาง          
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้ประกาศว่าเราพบผู้ติดเชื้อเป็นทหารชาวอียิปต์ ในวันที่ 
13 กรกฎาคม 2563 จากเรื่องนี้ก็ส่งผลกระทบในเรื่องของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของ
จังหวัดระยอง ดิฉันก็เห็นว่าในเรื่องนี้มีความเก่ียวข้องกับ อบจ.ระยอง เพราะว่า 5 กิจกรรมที่ 
สคบ.ได้ประกาศให้ประชาชนทราบ คือ ขอความร่วมมือรัฐบาลจัดสัมมนาที่ระยอง ส่งเสริม
การท่องเที่ยวโดยภาครัฐและเอกชน มีการจัดแข่งขันฟุตบอลในรูปแบบใหม่ที่ระยองเป็น    
ครั้งแรก มีการจัดคอนเสิร์ต และมีกองถ่ายภาพยนตร์ทั้งต่างประเทศและในประเทศ          
ซึ่งในประเด็นต่างๆ 5 กิจกรรมนี้ จะเห็นว่ามีใช้สถานที่ของ อบจ.ระยอง อย่างเช่น สนามกีฬากลาง
จังหวัดระยอง ท่าเทียบเรือ และสถานีขนส่งแห่งที่ 2 อาศัยมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 ในระเบียบนี้
สมาชิกสภาฯ สามารถที่จะสอบถามไปยังคณะผู้บริหารได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ดิฉันก็เลย  
ทํากระทู้ถามมาถึงคณะท่านผู้บริหารในเรื่องของมาตรการในการรองรับแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว จังหวัดระยอง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีทหารอียิปต์ ในประเด็น       
การจัดการสถานที่ในความรับผิดชอบดูแลของ อบจ.ระยอง เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดระยอง ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 จากการที่รัฐบาล และจังหวัดระยองได้เสนอให้มีแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ    
การท่องเที่ยว อาทิเช่น การจัดการแข่งขันฟุตบอล การจัดเทศกาลอาหาร โดยใช้สนามกีฬากลาง
จังหวัดระยอง เป็นสถานที่จัดงาน  ซึ่งสนามกีฬากลางจังหวัดระยองอยู่ภายใต้การกํากับดูแล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีข้อบัญญัติฯควบคุมการใช้  แต่เนื่องจากขณะนี้       
อยู่ในสภาวะการณ์ที่มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อ และใช้วิถีปกติใหม่ 
(new normal) ข้าพเจ้าจึงขอเรียนถามท่านว่า  
 
 

1.1 มีการจัดระเบียบ… 
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1.1 มีการจัดระเบียบการใช้พ้ืนที่ในสนามกีฬากลางฯ และวางแผน
ประชาสัมพันธ์การใช้สนามกีฬากลางอย่างไร เพราะสนามกีฬากลางเป็นที่ออกกําลังกายและ
สันทนาการของประชาชนทั่วไปและต้องใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ 

1.2 มีระเบียบปฏิบัติควบคุมและตรวจสอบผู้ประกอบการ ที่ขออนุญาต 
มาใช้สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ภายใต้มาตรการควบคุมโรคติดต่ออย่างไร   

2. เช่นเดียวกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองมีแผนรองรับนักท่องเที่ยวที่จะ      
เดินทางเข้ามาระยองภายใต้แผนฟ้ืนฟูการท่องเที่ยว ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง   
แห่งที่  2 และท่าเทียบเรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (เกาะเสม็ด) อย่างไร   
มีการบริหารจัดการด้านกําลังคน และด้านวัสดุอุปกรณ์ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
ที่จะเดินทางมาจังหวัดระยอง และมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่เกาะเสม็ด อย่างไร 

ทั้งหมดทั้งปวงที่เรียนสอบถามเพ่ือให้สภาแห่งนี้  ได้ร่วมแก้ไข และร่วมสนับสนุน   
การดําเนินการของคณะผู้บริหาร ต่อการบริหารจัดการสถานที่ดังกล่าว ที่อยู่ภายใต้การดูแล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองให้เกิดประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว และ
สามารถประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวระยองได้เห็นถึงศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยองในการเตรียมความพร้อมรองรับแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวดังกล่าว ขอบคุณค่ะ     

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ 

นายวราวุธ ปิ่นเงิน เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(1) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายวราวธุ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

คนที่ 1 ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ เป็นผู้แถลงรายละเอียดแทน เนื่องจากท่านนายกฯ  
ไปราชการที่กรุงเทพฯ เพ่ือเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่น และเงินอุดหนุน     
ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหนังสือมอบอํานาจจากท่านนายกฯ         
ให้กระผมเป็นผู้เสนอญัตติแทน และได้เสนอหนังสือให้กับท่านประธานสภาฯ ได้พิจารณา 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     หนังสือมอบอํานาจของท่านนายกฯ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ได้มอบอํานาจให้ 
ประธานสภาฯ นายวราวุธ ปิ่นเงิน ตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นผู้มีอํานาจ      

ในการเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 
 สภาฯ แห่งนี้ อนุญาตให้นายวราวุธ ปิ่นเงิน เป็นผู้แถลงญัตติต่อสภาฯ ต่อไป 

นายวราวุธ ปิ่นเงิน เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(1) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอมอบ

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ระยอง คนที่ 2  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้มาตอบกระทู้ของท่านสมาชิกสภาฯ นะครับ  จากที่
ทราบกันนะครับ เรื่องทหารชาวอียิปต์ที่มาเข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง แล้วก็ได้
ไปเดินเที่ยวในห้างสรรพสินค้าที่อยู่ใกล้ๆ กับโรงแรม จนเป็นข่าวที่ดังไปทั่วประเทศ เรื่องที่
เกิดข้ึนนี้ได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับพ่ีน้องชาวจังหวัดระยองและเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศ 
เรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นนี้ ฝ่ายของทางจังหวัดเอง ทางสาธารณสุขก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ก็ได้เข้าไป 

 
ดําเนินการ... 
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ดําเนินการสอบสวนโรคที่โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และยานพาหนะที่ทหารชาวอียิปต์ได้ไปใช้
บริการ จากการสอบสวนโรค ตั้งแต่วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2563 ที่เขาเข้ามาอยู่ที่จังหวัดระยอง 
และได้เดินทางกลับโดยสนามบินอู่ตะเภา ทําให้ทราบว่ากระบวนการสอบสวนโรคมีประสิทธิภาพ
นะครับ ทําให้ทราบว่าที่เขาไปเดินห้างสรรพสินค้าก็ดี หรืออยู่ในโรงแรมก็ดี เขาไม่ได้ออกไป
หากินข้างนอกนะครับ ทางโรงแรมก็ได้จัดข้าวกล่องไปส่งที่ห้อง ห้างสรรพสินค้าที่อยู่ข้างๆ 
โรงแรม เขาก็มีมาตรการป้องกันเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการวัดไข้ การสวมหน้ากาก 
การใช้เจลล้างมือ ทําครบกระบวนการหมดครับ ส่วนตัวเขาเองเขาก็ป้องกันตัวด้วย เพราะ  
เขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาติด เพ่ิงรู้ตอนที่เขากลับแล้ว ประมาณวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 ทางจังหวัด
ก็ได้มีการเรียกประชุมประเมินสถานการณ์ ทําให้มั่นใจว่าเขาไม่ได้มาแพร่เชื้อโควิดอย่างแน่นอน 
หลังจากนั้นในหลวงพระราชทานรถมาตรวจโควิด ซึ่งมีจุดตรวจอยู่ที่ห้างเซนทรัล และ      
ห้างแพชชั่น จํานวน 2 จุด  ตรวจประมาณ 7,000 กว่าราย ไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อ โดยเขาเอา
จากแอปพลิเคชั่นไทยชนะ และผู้ที่ได้ไปใช้บริการของห้างและโรงแรมให้มาตรวจทั้งหมดเลย 
อยู่ในระยะเวลากักตัว 14 วัน ครบวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ก็ไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด   
ทําให้จังหวัดระยองไม่มีผู้ติดเชื้อเป็นวันที่ 121 แล้วนะครับ ก็เรียนให้ทุกท่านมั่นใจนะครับ 
ว่าตอนนี้จังหวัดระยองปลอดโรคโควิดอย่างแน่นอน แต่ผลกระทบก็มีในเรื่องของความเชื่อมั่น
นะครับ มีข่าวไปทั่วว่ามาระยองจะต้องกักตัว 14 วัน ทําให้ผู้จะมาเที่ยวจังหวัดระยอง         
ก็ไม่กล้าเข้ามากัน ทําให้เกิดปัญหาพอสมควร เพราะช่วงนั้นเป็นช่วงท่องเที่ยว Week end 
ด้วยนะครับ ซึ่งการเยียวยาจะอยู่ในระเบียบวาระที่ 4 ท่านสมาชิกสภาฯ ก็ยื่นข้อสอบถาม   
เข้ามานะครับ ทางจังหวัดก็ได้ส่งทางท่องเที่ยวมาตอบข้อสอบถามในวาระต่อไปนะครับ      
แต่ส่วนที่ผมจะตอบก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อบจ.ระยองที่ให้บริการสาธารณะกับพ่ีน้อง
ประชาชนชาวจังหวัดระยอง ที่ท่านสมาชิกสภาฯ ถามมานะครับ เรื่องสนามกีฬากลางจังหวัด
ระยอง เราเองก็ได้ดําเนินการมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํา
ความสะอาด การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และการบริการเจลแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มาใช้สนามกีฬา
กลางจังหวัดระยองของเรา ห้องน้ําก็จะมีการทําความสะอาดทุกวัน และพ่นยาฆ่าเชื้อ       
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เราก็ได้มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากหอการค้าจังหวัดระยองและ
จังหวัดระยองร่วมกันจัดงานเทศกาลอาหารอร่อย มีขึ้นในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2563 
ถามว่าทําไมเขาจัดเลย ก็เพ่ือเรียกความเชื่อมั่นนะครับ ตอนนี้ที่ดังกว่าโควิดก็นายกช้าง      
นะครับ เพราะนายกช้างประกาศชัดว่าผู้ที่มาเที่ยวจังหวัดระยอง แล้วติดโควิดจากจังหวัด
ระยองไป มารับเงินที่ท่านได้เลย 100,000 บาท ท่านนายกฯ ก็ไม่ ได้เสียเงินเลย ก็เป็นที่   
แน่ชัดนะครับว่าไม่มีผู้ติดเชื้อโควิดในจังหวัดระยอง สําหรับผู้ที่มาเที่ยวในงานเทศกาล    
อาหารอร่อยนะครับ ถ้าท่านได้มาจะเห็นว่ามีผู้มาเที่ยวงานเป็นจํานวนมาก ก็ต้องยอมรับ    
นะครับว่าเขาบริหารจัดการได้ดีมาก มีการลงชื่อ และมีแอปพลิเคชั่นไทยชนะสแกน         
เข้า-ออก มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การเว้นระยะ 1 เมตรก็ทําได้ยากพอสมควร แต่ว่า        
เขาก็พยายามทําให้ดีที่สุด มีการรณรงค์ให้พ่อค้าแม่ค้าที่เอาของมาขาย เรื่องความสะอาด     
มีแผงก้ัน เพ่ือไม่ให้เหงื่อหรือละอองน้ําลาย ทําได้ดีนะครับ งานก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ 
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- 11 - 
 

มีประชาชนมาเที่ยวเป็นจํานวนมาก งานที่ 2 ที่ได้จัดวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยคณะรัฐมนตรี        
ก็ได้มาแข่งขันฟุตบอลกับ VIP จังหวัดระยองของเรา มีท่านสมาชิกสภาฯ หลายท่านนะครับ   
ที่เข้าร่วมแข่งขันกันในวันนั้น ท่าน ส.อบจ.นิรันดร์ ปรัชญกุล, ท่าน ส.อบจ.พายัพ ผ่องใส และ
ท่าน ส.อบจ.อดุลย์ นิยมสมานนะครับ เราก็ไม่คิดนะครับว่าเขาจะเข้มข้นขนาดนี้ มาตรการของคนที่
จะไปแข่งขันได้ในวันนั้นนะครับ ก่อนแข่งขัน 1 วันต้องไปตรวจเชื้อโควิดก่อน ก่อนลงสนามก็
ต้องสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะเหมือนกัน สนามของเรามีความจุสนาม 10,000 ที่นั่ง     
แต่การแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันแบบ New normal  ซึ่งจะเป็นต้นแบบและเป็นตัวอย่าง
ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นไทยพรีเมียร์ลีกหรือลีกภูมิภาค หรือ    
การจัดการแข่งขันบาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล ครั้งนี้ก็เหมือนเป็นการทดสอบ ท่าน ส.อบจ.  
อดุลย์ยังมาบ่นเลยครับ ถ้าจัดอย่างนี้ ระยอง เอฟซี เตะจะจัดยากมาก เพราะกระบวนการ  
คัดกรองเข้มข้นมาก จาก 10,000 ที่นั่ง จะให้เข้าชมได้ 2,000 ที่นั่ง คน 2,000 คน      
นั่งจับกลุ่มเชียร์กันได้ไม่เกิน 4 คน แล้วระหว่างชมการแข่งขันต้องรณรงค์ให้ผู้ชมสวมหน้ากาก
อนามัยตลอดการแข่งขัน ส่งเสียงเชียร์ได้เบาๆ เพราะกลัวน้ําลายกระเด็น มาตรการเยอะมาก 
ก็ต้องเรียนให้ทราบว่าสนามฟุตบอลของเรา เราจัดการควบคุมได้เป็นอย่างดีนะครับ         
แล้วบริการสาธารณะอีกอย่างหนึ่งที่ อบจ.ไปบริหารจัดการก็คือสถานีขนส่ง แห่งที่ 2 
ผู้โดยสารต้องนั่งรถคันเดียวกัน จะให้นั่งห่างกัน 1 เมตรก็คงจะลําบาก แต่ว่าเราก็จะมี
มาตรการคัดกรองในเบื้องต้นนะครับ ก็มีการรณรงค์ให้ผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการที่สถานีขนส่ง 
แห่งที่ 2 จะต้องสวมหน้ากากอนามัย สแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ แล้วก็จะมีอุ โมงค์ฆ่าเชื้อ   
มีการตรวจวัดอุณหภูมิว่ามีไข้หรือไม่ ตรงนี้สําคัญนะครับ เพราะว่าจะต้องนั่งรถระยะยาว     
ในกรณีที่พบว่าผู้โดยสารท่านใดมีความผิดปกติ เช่น มีไข้ อุณหภูมิสูงผิดปกติ เราก็จะประสาน
กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทับมาตรวจในเบื้องต้น ถ้าเกิ ดว่ามีความ
ผิดปกติเยอะๆ เราอาจจะต้องส่งต่อไปให้ทางโรงพยาบาลหรือแจ้งให้ทางสาธารณสุข         
มาดําเนินการสอบสวนโรค แล้วก็รับตัวไป เพราะฉะนั้นท่านใดที่มาใช้สถานีขนส่ง แห่งที่ 2 
ของเรา ก็ขอให้มั่นใจ ท่านจะให้การบริการที่ถูกหลักสุขาภิบาล กระทรวงสาธารณสุข และ
กรมควบคุมโรคติดต่อ ส่วนท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเรื่องหนึ่งนะครับ     
เพราะหลังจากที่มีโควิดเกิดขึ้นมานั้น เราก็สามารถที่จะควบคุมการเข้าออกท่าเทียบเรือ    
ทางเดียวได้ มาตรการคัดกรองก็เป็นไปอย่างเข้มข้น มีประสิทธิภาพ ก่อนที่ท่านจะเข้าไป     
ในท่าเทียบเรือ ท่านต้องขึ้นที่ท่าเทียบเรือของ อบจ.ระยองท่าเดียว ท่านเดินเข้าไป          
ท่านจะต้องผ่านอุโมงค์ฆ่าเชื้อ แล้วจะมีจอเทอร์โมสแกนใหญ่นะครับ สามารถจะจับได้ว่า
บุคคลไหนเข้ามา เข้าอย่างไร จะมีเทอร์โมสแกนขึ้นที่จอโทรทัศน์เลยนะครับ หลังจากนั้นก็ไป
สแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ ว่าท่านเข้ามาแล้ว ท่านไปพักที่ไหน ท่านออกวันไหน ก็จะ
สามารถควบคุมได้อย่างดีนะครับ ในกรณีที่มีปัญหาเราก็จะมีการประสานกับเจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเกาะเสม็ดมาเบื้องต้น แต่ถ้ามีไข้สูง มีแนวโน้มว่า      
จะติดเชื้อ เราก็จะรายงานสาธารณสุขให้มารับตัวไปสอบสวนโรค หรือกักกันโรคก็เป็นลําดับ
ต่อไปนะครับ ส่วนอีกที่หนึ่งนะครับ ที่เป็นบริการสาธารณะของเรา คือโครงการพระราชดําริ
อ่างเก็บน้ําดอกกรายของเรา เราจะพบว่าในช่วงเย็นๆ หรือช่วงวันหยุด จะมีผู้ที่มาเที่ยว ตรงนี้
ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมา เราได้พัฒนามาไกลมาก เกิดความเจริญ เป็นโลโก้ของจังหวัดระยอง 
 
 

ตอนนี้เหมือน... 
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ตอนนี้เหมือนเป็นแลนด์มาร์กของจังหวัดระยองเลยนะครับ ในอนาคตท่านรองวราวุธ ซึ่งท่าน
เป็นผู้บริหารจัดการโครงการอยู่ จะทําให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ว่าใครมาเที่ยวจังหวัดระยองแล้ว 
คุณจะมาสวนพระเทพฯ มาไหว้หลวงปู่ทิม มาสวนผลไม้ ก็จะมีอ่างเก็บน้ําดอกกรายอีกที่หนึ่ง 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้มาใช้บริการเป็นจํานวนมาก แล้วผู้ที่มาสัมมนาที่อ่างเก็บน้ํา       
ดอกกรายก็ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิ จัดที่นั่งให้มีระยะห่าง ทุกท่านก็จะผ่านการคัดกรอง
กระบวนการที่จะทําให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรคทุกอย่าง ก็ขอให้
มั่นใจว่าผู้ที่มาใช้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะได้รับ         
ความปลอดภัย ปราศจากโรคโควิดอย่างแน่นอนครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ เจ้าของกระทู้ ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ส.อบจ. กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกลุ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 1 
อําเภอแกลง  ในข้อ 1.1 ในเรื่องของการวางแผนประชาสัมพันธ์ในการใช้สนามกีฬากลาง
จังหวัด เมื่อสักครู่นี้ท่านรองพูดในเรื่องการบริหารจัดการคน วัสดุ อุปกรณ์ และการประสานงาน
อย่างที่บอกนะค่ะ สนามกีฬากลางจังหวัดมีประชาชนที่ไปออกกําลังกาย ไปทําสันทนาการ 
ตั้งแต่มีสนามยิงปืน สระว่ายน้ําต่างๆ เขาคิดอย่างไรกับการที่มีหน่วยงานอ่ืนๆ ไปใช้ในสถานที่
นั้นๆ แล้วหน่วยงานของเราดูแลเรื่องนี้ เรามีการประชาสัมพันธ์ให้เขาทราบอย่างไร     
ขอบคุณค่ะ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ระยอง คนที่ 2  ช่วงนี้ในบางกิจกรรมเราก็ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เราก็มีการรณรงค์ให้กับ      
ผู้ที่เข้ามาใช้บริการก็ต้องถือปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรการควบคุมโรค ของกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด แล้วช่วงนี้ก็ต้องเรียนว่าผู้ที่จะมาออกกําลังกายหรือผู้ที่จะมาใช้
บริการสนามกีฬาก็อาจจะติดขัดนิดหน่อย เพราะว่าช่วงนี้ต้องยอมรับว่าทุกภาคส่วนก็จะ
เพ่งเล็งมาที่จังหวัดระยอง ในการที่จะมาจัดกิจกรรมเพ่ือที่จะฟ้ืนฟู เพ่ือให้คนกลับมาเที่ยว    
ในจังหวัดระยอง เพ่ือที่จะให้มีความเชื่อมั่นว่าระยองปลอดภัย เพราะฉะนั้นผู้ที่มาใช้บริการ
อาจจะไม่ได้รับความสะดวก เราก็จะมีการประชาสัมพันธ์นะครับ ผ่านทางเว็บไซต์ของ อบจ. 
และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่างๆ ซึ่งตอนนี้ในทุกกิจกรรมของเรานั้นได้รับความสนใจ
เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลอาหาร หรือในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอล และ     
สัปดาห์หน้า วันที่ 7-8 สิงหาคม 2563 สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ก็จะมีการจัดการ
แข่งขันจักรยาน เขาก็บอกว่าหลังจากที่เจอโควิดมา การแข่งขันจักรยานแมตช์นี้ เป็นการ
แข่งขันแมตช์แรก แบบ New normal นะครับ ก็จะทําให้แข่งขันที่อ่ืนๆ ก็จะมาเลียนแบบเรา  
นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยตัว แบบมีระยะห่าง ซื้อเราอาจจะไม่เคยเจอมาก่อน ก็ต้อง
เรียนว่าตอนนี้ผู้ที่มาใช้บริการสนามกีฬา ก็อาจจะไม่ได้ให้ความสะดวกสบาย แต่เราก็มีการ
ประชาสัมพันธ์นะครับ ขอบคุณครับ 

 

 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ เจ้าของกระทู้ ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ส.อบจ. กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกลุ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 1 
อําเภอแกลง  จากที่ท่านรองนายกฯ ได้ตอบประเด็นที่ดิฉันได้สอบถามไป ดิฉันต้องกราบ
ขอบพระคุณนะคะ อบจ.ระยองของเรามีผู้นําที่รวดเร็วฉับไว ตั้งแต่ที่ท่านนายกช้างประกาศ
เป็น Talk of the town ไปตั้งแต่แรก และที่ท่านรองนายกฯ ได้พูดถึงในเรื่องของบทบาท
หน้าที่ของ อบจ.ต่อการดูแลสถานที่ดังกล่าว 4 สถานที่ และต้องกราบขอบพระคุณ         
ทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะคะ ที่รับผิดชอบดูแลทําตามระเบียบ ไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลหรือ
ของ อบจ.นะคะ ดิฉันในนามของสมาชิกสภาฯ ซึ่งเป็นผู้แทนประชาชนก็มีความรู้สึกมั่นใจ
ตามที่ท่านรองนายกฯ ได้พูดให้พวกเราฟัง และจะใช้เวทีนี้ เผยแพร่ในเรื่ องของข้อมูล        
การทํางานของ อบจ.ระยองให้คนระยองเกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพของ อบจ.ของเราเอง 
และตัวผู้นําค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ เจ้าของกระทู้ ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถาม อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่าน ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ที่ ได้เห็นถึงความสําคัญ     

ในการติดตามเรื่อง มาตรการในการรองรับแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัด
ระยองที่ได้รับผลกระทบจากกรณีทหารอียิปต์ ในประเด็นการจัดการสถานที่ในความ
รับผิดชอบดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดระยอง และขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ที่ได้ตอบชี้แจง เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้รับทราบข้อเท็จจริง 

   ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 กระผมขอมอบรองฯ กนกวรรณ เบญจาทิกุล ปฏิบัติหน้าที่
  ประธานในที่ประชุมแทนครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่อง ข้อสอบถาม  
เรื่อง การเยียวยา – กระตุ้นการท่องเที่ยว (RAYONG MODEL) 

  (ส.อบจ.เสนาะ ยมหา, ส.อบจ.ภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์, ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล,           
ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ, ส.อบจ.อุทิศ ซื่อประเสริฐ และ ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร    
เป็นผู้เสนอข้อสอบถาม) 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ (2) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
เลขานุการสภาฯ  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 

 

 

 

มาตรา 32… 
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   มาตรา 32 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจเสนอข้อสอบถามต่อ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆ อันเกี่ยวกับ
อํานาจหน้าที่ของราชการส่วนภูมิภาคและให้หัวหน้าหน่วยราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัดชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆ อันเกี่ยวกับงาน   
ในหน้าที่ได้ ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยราชการดังกล่าวชี้แจงด้วยวาจาหรือ
เป็นหนังสือต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในเวลาอันสมควรก็ได้ 

   ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยงานราชการย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบคําถาม     
เมื่อเห็นว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติหรือเกี่ยวกับนโยบายของ      
การบริหารราชการส่วนกลางที่ยังไม่สมควรเปิดเผย 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

   ข้อ 102 เมื่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับข้อสอบถามจากสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 ให้จัดส่งข้อสอบถามนั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าหน่วยราชการ      
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินภายในสามวัน นับแต่วันที่ได้รับข้อสอบถาม
จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้กําหนดวัน เวลา ที่จะตอบข้อสอบถามในการ
ประชุมสภาคราวใดไว้ด้วย 

   กรณีผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าหน่วยงานราชการมาชี้แจงด้วยวาจา หากยัง     
ไม่หมดประเด็นที่สอบถาม และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุญาตผู้เสนอข้อสอบ
ถามมีสิทธิสอบถามได้อีกสามครั้ง 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ขอเชิญตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองที่ได้สอบถาม         
รองประธานสภาฯ (2) เรื่อง การเยียวยา – กระตุ้นการท่องเที่ยว (RAYONG MODEL) 
ประธานฯ 

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา ข้าพเจ้านายเสนาะ ยมหา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 
ตัวแทนฯ อําเภอบ้านค่าย เป็นตัวแทน นายภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 2 อําเภอแกลง, นายศุภชัย จิตรดล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 10 อําเภอเมือง, นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ สมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 5 อําเภอเมือง, นายอุทิศ ซื่อประเสริฐ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 อําเภอเมือง และนายหมอขวด เหล็กเพ็ชร     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 5 อําเภอแกลง ขอสอบถามต่อ    
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เรื่อง การเยี่ยวยา – กระตุ้นการท่องเที่ยว (RAYONG MODEL)  
ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ดังนี้ 

1. การเยียวยา – กระตุ้นการท่องเที่ยว โดยใช้จังหวัดระยองเป็นตัวอย่าง (RAYONG 
MODEL) มีกิจกรรมอะไรบ้าง มีความแตกต่างจากเดิมอย่างไร ในรายละเอียดของ    
แต่ละกิจกรรมตามวิถีใหม่ (NEW NORMAL)  

 
 

2. ในการจัด... 
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   2. ในการจัดกิจกรรมการเยียวยา – กระตุ้นการท่องเที่ยวนี้  มีหน่วยงานใด        

เป็นผู้รับผิดชอบและหน่วยงานใดเป็นผู้ดําเนินงานในแต่ละกิจกรรม  
ที่ว่ามี 5 กิจกรรม คือ การจัดสัมมนา การจัดการท่องเที่ยว การจัดการแข่งขัน

ฟุตบอล การจัดคอนเสิร์ต และการถ่ายทําภาพยนตร์ นะครับ 
   3. มีมาตรการในการตรวจสอบ แก้ไข ติดตาม อย่างไร หากมีการเล็ดลอด หรือ

ผิดพลาดในการตรวจสอบคัดกรองผู้ติดเชื้อ เช่น มีผู้ติดเชื้อแต่ยังไม่แสดงอาการ เพ่ือป้องกัน
การระบาดรอบ 2  

ในประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เป็นห่วงว่าจะมีการผิดพลาดอีกหรือไม่ เช่นในกรณีทหาร
อียิปต์ที่เข้ามา ทั้งๆ ที่มีการตรวจสอบอย่างรัดกุมแล้ว มีการสอบสวนโรคที่ดีแล้ว เป็นที่สบาย
ใจของเราแล้ว แต่ก็อดคิดไม่ได้ก็ต้องมาถามครับ ถ้าพลาดมาอีกมีมาตรการอะไรอยู่บ้าง ขอให้
ได้ชี้แจงครับ เพ่ือที่จะนําไปชี้แจงต่อพ่ีน้องประชาชนถ้ามีการสอบถาม 

   4. ในการเยียวยา – กระตุ้นการท่องเที่ยวโดยใช้ระยองเป็นตัวอย่าง (RAYONG 
MODEL) นี้ คาดว่าคนระยองจะได้ประโยชน์อย่างไร ผู้ประกอบการในจังหวัดได้อะไร และ
จังหวัดระยองจะเป็นอย่างไร  

กระผมคิดต่อไปอีกว่าถ้าจัดแล้วพลาด มีผู้ติดเชื้อ จังหวัดระยองเราจะกลับไปเป็น
กรณีทหารอียิปต์อีกทันทีครับ ทุกคนจะรังเกียจคนระยอง ไปเที่ยวตามจังหวัดต่างๆ เขาก็
ไม่ให้เข้า นี่คือการยกตัวอย่างนะครับ แต่ถ้าไม่พลาด ไม่มีผู้ติดเชื้อจังหวัดระยองจะเป็นที่ที่
ผู้คนมุ่งเข้ามาหาใช่หรือไม่คาดหวังอย่างไร  

   ดังนี้คือประเด็นที่สอบถามทั้ง 4 หัวข้อครับ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ขอเชิญ นางจุฑารัตน์ ขาวคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ ตัวแทน  
รองประธานสภาฯ (2) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองตอบข้อสอบถาม การเยียวยา – กระตุ้นการท่องเที่ยว 
ประธานฯ  (RAYONG MODEL)  ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง  

นางจุฑารตัน์ ขาวคม   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน    
ตัวแทนท่องเที่ยว ดิฉันนางจุฑารัตน์ ขาวคม ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รับมอบให้เป็นตัวแทน
และกีฬาฯ  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง ในประเด็นแรกที่ได้ถามมาเรื่อง การเยียวยา – กระตุ้นการท่องเที่ยว 
  โดยใช้จังหวัดระยองเป็นตัวอย่าง (RAYONG MODEL) มีกิจกรรมอะไรบ้าง มีความแตกต่าง

จากเดิมอย่างไร ในรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมตามวิถีใหม่ (NEW NORMAL) ขออนุญาต
นําเรียนว่าได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับทาง ศบค. ส่วนกลาง โดยมีท่านรอง ผบ.ทบ. เป็น
ประธานคณะกรรมการชุดเล็ก ได้ทราบถึงเรื่องของเหตุที่เกิดขึ้นกับจังหวัดระยองและได้มี    
ข้อกังวลเป็นห่วง รวมถึงนโยบายต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายมาจากส่วนกลาง ได้มอบหมายมายัง
หน่วยงาน กระทรวง ทบวง ต่างๆ ที่จะสามารถมาเรียกคืนความเชื่อมั่น ได้ดําเนินมาตรการ
ต่างๆ โดยที่ทาง ศบค. ได้มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปดําเนินการจัด
กิจกรรมตามมาตรการที่ท่านรองกิตติได้นําเรียนไปแล้ว ส่วนหนึ่งจะเป็นในเรื่องของการจัด
กิจกรรมอีเวนท์โดยฉพาะในเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬาและการท่องเที่ยว โดยกิจกรรมที่
กําหนดให้เป็น RAYONG MODEL นั้น มีทั้งสิ้น 5 กิจกรรมดังนี้ 1. “Happy bike ไร้โควิด” 

 
 
 

ซึ่งกิจกรรมนี้... 
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  ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ดําเนินการจัดไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาที่เรือรบหลวง 

ประแสร์ โดยในงานได้มีผู้ใหญ่มาร่วมงานหลายท่าน เช่น รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย     
ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย และอีกหลายท่าน ได้เข้ามาร่วมเพ่ือที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคน
ทั้งประเทศว่าจังหวัดระยองเราสามารถจัดกิจกรรมได้ โดยที่ก่อนการจัดกิจกรรมได้มีการ
ประชุมกันหลายรอบมาก กรมควบคุมโรคได้ลงมาตรวจสอบ สาธารณสุขได้ลงไปตรวจสอบ
ตามมาตรการ โดยทาง ศบค. ได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมและ
กิจการเพ่ือป้องกันโรคระบาด โควิด-19 ให้เป็นแนวทางกับหน่วยงานต่างๆ ที่จะดําเนินการ
จัดกิจกรรม ซึ่งขอย้ําว่าเราได้มีการประชุมกันหลายรอบมาก ด้วยข้อกังวลว่าเราไม่อยากจะให้
เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกแล้ว ซึ่งทาง ศบค. ได้ให้คํามั่นสัญญากับทางจังหวัดระยอง ว่าจะไม่ให้เกิด
เหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก และได้ขอโทษจังหวัดระยองที่ได้เกิดการผิดพลาดที่เกิดขึ้น และได้ยก
จังหวัดเราเป็นตัวอย่างในการดําเนินการแนวทางมาตรการต่างๆ ที่จะคุมเข้มต่อไปนะคะ 
กิจกรรมถัดไปคือฟุตบอลคู่พิเศษทีได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่สนามกีฬากลางจังหวัด
ระยอง เป็นการแข่งขันฟุตบอล 2 คู่นะคะ คู่แรกเป็นฟุตบอลคู่วีไอพี ระหว่างทีมฟุตบอลรวม
ดาราพบกับทีมวีไอพีรัฐบาล ส่วนอีกคู่จะเป็นทีมระยองเอฟซีพบกับทีมชลบุรีเอฟซี เราได้เป็น
ต้นแบบในเรื่องของมาตรการต่างๆในการคุมเข้มก่อนที่จะดําเนินการ หลายท่านอาจจะได้ยิน
ว่าจะมีการจัดฟุตบอลแบบมีผู้เข้าชม เพราะทาง ศบค. ได้มีมาตรการออกมาว่าจะให้มี
มาตรการในเรื่องของการแข่งขันกีฬาต่างๆ แต่ได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่จังหวัดระยองก่อน     
เป็นกรณีพิเศษ เลยเปิดให้มีการจัดกิจกรรมแบบใหม่ที่มีผู้เข้าชมได้ โดยที่คํานึงถึงมาตรการ
เรื่องของการคุมเข้ม เช่น เรื่องการรักษาระยะห่าง โดยทางสนามกีฬาของเ รานั้นปกติ        
จะสามารถรองรับผู้เข้าชมได้เป็นหมื่นคน แต่ด้วยที่เราจะต้องมีมาตรการรักษาระยะห่าง        
จึงสามารถรองรับได้เพียง 2,500 คน เป็นมาตรการเบื้องต้นและมีเรื่องของการคัดกรองก่อน
เข้าสนาม มีการฆ่าเชื้อ มีการลงทะเบียน มาตรการดังกล่าวก็ได้ถูกหยิบยกมาใช้ในการจัด
กิจกรรมค่ะ ส่วนกิจกรรมต่อไปคือกิจกรรม “ปั่นปลอดภัย ไประยองฮิ” มีกําหนดจัดกิจกรรม
วันที่ 7 – 8 สิงหาคม ที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ในเบื้องต้นในงานนี้พระองค์ภาจะเสด็จ
ร่วมในงานนี้ด้วยค่ะ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนทั้งประเทศได้ว่าจังหวัดระยอง
เราสามารถจัดกิจกรรมได้ และเป็นส่วนดีที่มาตรการในการคุมเข้มต่างๆก็จะเข้มข้นมาก
ยิ่งขึ้นไปอีกนะคะ กิจกรรมถัดไปเป็นมินิคอนเสิร์ต ซึ่งกําหนดการจัดมินิคอนเสิร์ตจะจัดที่
แหลมเจริญ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่วนกลางจะเป็นผู้ลงมาจัดคอนเสิร์ต 2 วัน 
คือวันที่ 8 – 9 สิงหาคม ที่หาดแหลมเจริญ และกิจกรรมสุดท้ายที่จะเป็น RAYONG MODEL 
คือกิจกรรม “Run Rayong” คือกิจกรรมวิ่งเพ่ือสุขภาพโดยมีระยะทาง 3 กิโลเมตร และ  
10 กิโลเมตร มีกําหนดจัดงานวันที่ 9 สิงหาคมนี้ ณ ตอนนี้ได้เปิดลงทะเบียนเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเต็มภายในระยะเวลา 20 นาที โดยทุกกิจกรรมที่ได้แจ้งไป
เป็น RAYONG MODEL ได้มีการประชุมเพ่ือที่จะคุมเข้มในเรื่องของมาตรการต่างๆ   
ทั้งท่ีส่วนกลางจัดประชุมเอง หรือที่ทางจังหวัดหรือหน่วยงานพื้นที่จัดประชุม ขออนุญาต 

 
 
 
 

นําเรียน... 
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      นําเรียนในประเด็นที่สองที่ได้สอบถามมาในเรื่อง การจัดกิจกรรมการเยียวยา – กระตุ้นการ
ท่องเที่ยวนี้  มีหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบและหน่วยงานใดเป็นผู้ดําเนินงานในแต่ละกิจกรรม 
กิจกรรมแรกที่เป็น RAYONG MODEL คือกิจกรรม  “Happy bike ไร้โควิด” เป็นการ
ดําเนินงานโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ต่อมาเป็นการจัดการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษซึ่ง
จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ต่อมา “ปั่นปลอดภัย ไประยองฮิ” ก็จัดโดยการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยเช่นกัน ต่อมาเป็นการจัดงานมินิคอนเสิร์ตจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ต่อมาคือกิจกรรม “Run Rayong” จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ขออนุญาตนําเรียนเพ่ิม
เพ่ิมเติมในส่วนของกิจกรรมที่เราจะจัดในเรื่องของการกระตุ้นความเชื่อมั่น ขอย้ําว่าตอนนี้เรา
จะมองในเรื่องของความเชื่อมั่น เพราะตอนนี้เรายังมองในเรื่องของรายได้จากการท่องเที่ยว
ไม่ได้ แต่เราต้องการเรียกความเชื่อมั่นโดยเร็วที่สุด จังหวัดระยองโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ระยองได้เห็นความสําคัญในเรื่องนี้มาก ได้แจ้งให้หน่วยงานสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดระยอง ร่วมกับหอการค้าจังหวัดระยอง ร่วมกับ YEC ร่วมกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดกิจกรรมภายใต้งบประมาณ
ของจังหวัด 3 งานด้วยกัน ที่ได้ผ่านไปแล้วตามที่รองนายกกิตติได้นําเรียนไปแล้วก็คืองาน 
“อาหารอร่อย” เมื่อวันที่ 24 – 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  
งานนี้ได้ทราบถึงความต้องการและความเชื่อมั่นของคนที่เข้าร่วมงานค่อนข้างมาก วันแรกนั้น
การจัดงานนี้มี 6,000 คน และวันที่ 2 เกือบ 10,000 คน โดยที่เราเข้มงวดของการสแกน
คนเข้าออกในเรื่องของการเฝ้าระวังและติดตามผลที่จะเกิดขึ้นมาตามหลัง คือทุกช่องทาง      
เข้าออกเราคุมเข้มและป้องกันในเรื่องของความสะอาดการฆ่าเชื้อต่างๆ อีกกิจกรรมภายใต้
นโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคือการจัดงานวิ่งที่สวนศรีเมืองภายใต้ชื่องานว่า 
“Rayong move forward” กําหนดที่จะจัดงานคือวันที่ 16 สิงหาคมนี้ โดยเส้นทางการวิ่ง
คือบริเวณสวนศรีเมืองเข้าถนนยมจินดาและกลับเข้ามาสวนศรีเมืองอีกน นี้คือระยองทาง     
3 กิโลเมตร ส่วนอีกเส้นทางคือจากสวนศรีเมืองออกไปปากน้ํา ไปแหลมเจริญ และกลับมายัง
สวนศรีเมืองเป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร งานได้เปิดรับสมัครเรียบร้อยและเต็มเรียบร้อยแล้ว 
และงานสุดท้ายภายใต้นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองคือการจัดงานคอนเสิร์ต 
“Rayong long beach festival” มีกําหนดจัดงานที่แหลมแม่พิมพ์ วันที่ 22 สิงหาคมนี้    
ซึ่งกําลังจะเปิดให้มีการเข้าจองบัตรเราได้มีการจํากัดคนที่จะเข้าชมเพียง 1,000 คน โดยมี
การที่จะรักษาระยะห่างคือ 1.5 – 2 เมตร ต่อคน เราจะคุมเข้มไม่ให้มีการแออัดเด็ดขาดและ
ทุกคนที่จะเข้างานจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีการฆ่าเชื้อในจุดสัมผัสร่วม 
พ่อค้าแม่ค้าที่จะเข้ามาขายก็จะมีการให้ใส่ถุงมือยาง ผ้ากันเปื้อน และหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา ผู้ที่เข้างานจะอนุญาตให้เข้าเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนมา จะไม่มีการลงทะเบียน    
หน้างานโดยเด็ดขาด รักษาระยะห่างในการเข้าออกโดยเข้มงวดไม่ให้มีปัญหาเช่นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราชในข้อนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกําชับหนักแน่นมากว่าไม่ให้เกิดเหตุการณ์
แบบนั้นขึ้นเด็ดขาด ต่อมาขออนุญาตนําเรียนชี้แจงในประเด็นที่สามเรื่อง มีมาตรการในการ
ตรวจสอบ แก้ไข ติดตาม อย่างไร หากมีการเล็ดลอด หรือผิดพลาดในการตรวจสอบคัดกรอง 
ผู้ติดเชื้อ เช่น มีผู้ติดเชื้อแต่ยังไม่แสดงอาการ เพ่ือป้องกันการระบาดรอบ 2 ซึ่งมาตรการนี้ 

 
 

เราได้มีการ... 
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  เราได้มีการคุมเข้มตั้งแต่แรกแล้ว ด้วยมาตรการต่างๆ ที่ทางผู้จัดงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง     
ไม่ว่าจะเป็นทางสาธารณสุข ทาง ศบค. หรือแม้กระทั่งทางจังหวัดที่มีการคุมเข้มตั้งแต่เริ่มต้น
จนจบงาน ส่วนหนึ่งคือการลงทะเบียนเข้าออกก็จะเป็นมาตรการทางหนึ่ง หากเกิดเหตุขึ้นมา
จะเป็นช่องทางในการประสานงานโดยทันท่วงที ในประเด็นสุดท้ายเรื่อง การเยียวยา – 
กระตุ้นการท่องเที่ยวโดยใช้ระยองเป็นตัวอย่าง (RAYONG MODEL) นี้ คาดว่าคนระยองจะได้
ประโยชน์อย่างไร ผู้ประกอบการ ในจังหวัดได้อะไร และจังหวัดระยองจะเป็นอย่างไร อันดับ
แรกจังหวัดระยองจะได้รับความเชื่อมั่นกับมา เพราะว่าผู้ใหญ่หลายท่านตั้งแต่ตอนที่เกิดเหตุ
เลยคือท่านนายกรัฐมนตรี เรื่อยมาถึงระดับรัฐมนตรี หรือผู้บริหารระดับสูงเข้ามาในพ้ืนที่เรา 
ในการจัดงานหลายครั้งที่เราจัดงานมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาศึกษาดูงาน มาดูเราเป็นต้นแบบ 
ในหลายๆงาน ไม่ว่าจะเป็นงานอาหาร ก็มีหน่วยงานเข้ามาดูรูปแบบของการจัดงาน           
หรืองานเทศกาลปูที่ห้างเซ็นทรัล ล่าสุดคือการจัดฟุตบอลนัดพิเศษก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาดู
รูปแบบของการจัดงานเช่นกัน นอกจากนี้แล้วจังหวัดระยองได้เป็นต้นแบบในการดําเนินงาน
ต่างๆ ท้ายที่สุดจากการที่เราเป็น RAYONG MODEL เราก็ได้รับการประชาสัมพันธ์ไปในตัว 
โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยว ขออนุญาตนําเรียนต่อท่ีประชุมสภาฯเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ขอขอบคุณ ตัวแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองตอบข้อสอบถามเรื่อง การเยียวยา –  
รองประธานสภาฯ (2) กระตุ้นการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของกิจกรรมหรือมาตรการป้องกันต่างๆ  
ประธานฯ ท้ายสุดก็คือการเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสสําหรับจังหวัดระยองของเรานะคะ ในส่วนของ   

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อที่ 102 ในวรรคที่สอง
ระบุไว้ว่ากรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยราชการมาชี้แจงด้วยวาจา หากยัง      
ไม่หมดประเด็นที่สอบถาม และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุญาตผู้เสนอข้อสอบ
ถามมีสิทธิสอบถามได้อีกสามครั้ง 

เจ้าของข้อสอบถาม ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
   ขอเชิญ ส.อบจ.ภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์ 

ส.อบจ.ภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
และท่านผู ้แทนจากส่วนราชการจังหวัดระยอง  กระผมนายภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 2 อําเภอแกลง กระผมมองว่า 
ในประเด็นวาระที่ 4 ในเรื่องของการยื่นข้อสอบถามในเรื่อง การเยียวยา – กระตุ้นการท่องเที่ยว
โดยใช้จังหวัดระยองเป็นตัวอย่าง (RAYONG MODEL) ตามที่ตัวแทนของส่วนราชการที่มา
ตอบข้อสอบถามแทนในวันนี้ ส่วนหนึ่งต้องขอขอบคุณที่ท่านได้สละเวลามาตอบข้อสอบถาม
ของเพ่ือนสมาชิกสภาฯ กระผมมองว่าในส่วนของราชการหลักของทางจังหวัดยังไม่ค่อยให้
ความสําคัญสักเท่าไร แม้กระทั่งเรื่องการยื่นข้อสอบถามในครั้งนี้ทุกท่านที่ยื่ นข้อสอบถาม    
ไปทั้ง 7 ท่าน ล้วนแต่เป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนคนระยองทั้ง 8 อําเภอ ถึงแม้จะมีเพียง 
7 ท่านก็จริง คือส่วนหนึ่งจากการที่มีผลกระทบกรณีทหารอียิปต์เข้ามาพักในพ้ืนที่จังหวัด
ระยอง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ปัญหาผลกระทบมันเกิดขึ้นทั้งจังหวัดแต่กระผมมองว่า      
ในประเด็นที่ผู้ได้มาตอบข้อสอบถามนั้นและมาตรการของทางจังหวัดที่ส่งเสริมหรือกระตุ้น 
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การท่องเที่ยวนั้น มันจะกระจุกอยู่แค่ในส่วนของอําเภอเมืองแต่ความเสียหายมันแพร่ไปทั้ง
จังหวัด ทุกอําเภอ อย่างกระผมอยู่ในเขตของแหล่งท่องเที่ยวโดยหลัก มีทั้งโรงแรมที่มีชื่อเสียง 
รีสอร์ท และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านทะเล ถึงแม้ในประเด็นที่ได้นําเรียนตอบข้อซักถาม
นั้นจะมีในพ้ืนที่ของหาดแหลมแม่พิมพ์ แต่กระผมมองว่าการจัดงานในครั้งนี้การที่จะกระตุ้น
การท่องเที่ยวเพ่ือเยียวยาพ่อแม่พ่ีน้องชาวจังหวัดระยองน่าจะกระจายไปอีกในอําเภอต่างๆ 
บางครั้งในพ้ืนที่อําเภอเขาชะเมาอยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นชนบทจะมีทรัพยากรที่สมบูรณ์เกี่ยวกับ
ธรรมชาติ จึงอยากนําเรียนผ่านไปยังท่านที่เป็นตัวแทนของทางจังหวัดว่าอยากให้ทางส่วน
ราชการของจังหวัดระยองได้ตระหนักถึงปัญหาจริงๆ ท่านสอบถามเกี่ยวกับประเด็นว่าการจัด
งานที่จะได้รับผลกระทบต่างๆนั้น กระผมมองว่าเอ้ือประโยชน์เพียงแค่ผู้ประกอบการเท่านั้น 
ในส่วนของพ่ีน้องประชาชนที่ทํามาหากินหาเช้ากินค่ําที่เกิดผลกระทบจากมาตรการของทาง
จังหวัดที่กระผมมองว่าไม่เข้มข้น และทางด้านสาธารณสุขก็จริงก็ยังไม่เชื่อมั่น ถึงแม้ว่าจะมี
ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือมีรัฐมนตรีมาจังหวัดระยอง กระผมมอง
ว่าไม่ใช่ประเด็นที่นักท่องเที่ยวจะให้ความเชื่อมั่น ความเชื่อมั่นที่นักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัด
ระยองเขาบอกว่าที่นายกปิยะ ปิตุเตชะ ประกาศว่าใครมาเที่ยวระยองแล้วติดโควิดจะให้เงิน
หนึ่งแสนบาท ประเด็นนี้ยังมีความน่าเชื่อมั่นมากกว่าที่ทางจังหวัดวางมาตรการไว้อีก ฉะนั้น
แล้ววันนี้ถือว่าเราแอบเสียใจลึกๆนะครับ ว่าส่วนของราชการของทางจังหวัดไม่ให้ความสําคัญ
กับปัญหาตรงนี้ ทั้งๆที่ตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนในแต่ละอําเภอที่เป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง ตั้งใจที่จะสะท้อนปัญหา วันนี้กระผมได้เตรียมคําถามมาเยอะเลย 
แต่จะไม่พูดนะครับ เพราะถือว่าท่านไม่ให้ความสําคัญก็จะไม่พูดถึงประเด็นนี้ ขอขอบคุณครับ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ขอขอบคุณ ท่าน ส.อบจ.ภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์ นะคะ ได้เสนอไปในเรื่องของความ 
รองประธานสภาฯ (2) ครอบคลุมในทุกอําเภอ และความช่วยเหลือให้ถึงฐานรากเลยนะคะ ขอฝากด้วยนะคะ 
ประธานฯ   เจ้าของข้อสอบถาม ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
   ขอเชิญ ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร 

ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน
และท่านผู้แทนจากส่วนราชการจังหวัดระยอง กระผมนายหมอขวด เหล็กเพ็ชร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 5 อําเภอแกลง ขอเสริมทั้ง 4 ประเด็น     
แต่เอาหัวข้อละไม่มาก ก็ตามที่ได้สอบถามขอเสริมจากท่าน ส.อบจ.ภัคป์พิภพ ว่าคงจะเป็น
เรื่องจริงครับท่านประธานสภาฯ ว่าเรื่องการส่งเสริมหรือการอัดแคมเปญต่างๆ เอามากระจุก
อยู่ที่ในตัวเมืองซึ่งจังหวัดระยองมีทั้งหมด 8 อําเภอ ซึ่งในมโนภายในนั้นคําว่าโควิดมันทั้ง
จังหวัด พอเกิดกรณีทหารอียิปต์คนเขาชะเมาไปจันทบุรีเขาให้ถอยออกไปก่อนไม่ใช่เฉพาะคน
ในตัวเมือง คนอําเภอแกลงไปไหนไปต่างจังหวัด เขาถามว่ามาจากไหนาจากระยองก็ถอย
ออกไปก่อน เขากลัวกันถึงขนาดนี้ การจัดกิจกรรมนี้มันกระจุกอยู่ในตัวเมืองอย่างเดียว      
กีฬาก็ในตัวเมือง จัดงานอาหารก็ในตัวเมือง ในงานอาหารนี้คนเยอะ ปรากฏว่าไปสอบถามว่า
ที่คนเยอะนี้มากินอาหารหรือไม่ ก็ตอบว่ามากินได้ส่วนเดียวเพราะอาหารมันแพงปูทะเลต้ม
กิโลกรัมละ 600 บาท คนมีเงินมา 400 บาท กินไม่ได้ ฉะนั้นเมื่อวันที่ 24 – 25 ที่จัดมานั้น
ได้ผลครับ แต่ว่าคนที่เดือดร้อนตามบ้านนอกนั้นไม่มีสิทธิกิน นี้คือในประเด็นหนึ่งที่นําเรียนว่า 
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คนมีสตางค์ก็กินกันอ่ิมจนจุกเฉพาะในเมือง ส่วนคนนอกเมืองนั้นกินไม่ได้เลย ในส่วนของ   
อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะนําเรียนว่ามาตรการการคัดกรองนั้น ในตัวเมืองก็พูดกันครับ ว่าได้ 
คัดกรอง เว้นระยะห่าง แต่ไปดูตามบ้านนอกนั้นมันห่างไม่ได้ เช่นงานปลงศพจะคัดกรอง  
แบบไหน มันเว้นไม่ได้ อสม. กําลังใจตกหมดแล้ว จะเอา อสม. ไปเที่ยว จะเอา อสม. ไปศึกษา
ดูงาน ก็ให้ อสม. ได้ทํางาน ทีนี้มีนโยบายมาว่าจะเอา อสม. ทั้งหมด ฝั่งบ้านค่าย ปลวกแดง 
นิคมพัฒนา พร้อมด้วยพังราด คลองปูน ไปเที่ยวเจ้าหลาวกัน ซึ่ง อสม. คลองปูน พังราด   
เขาไม่ไปหรอก เพราะเจ้าหลาวเขาไปทุกวัน ถ้าจะให้ไปตรงนั้นเขาไม่ได้ โซนบ้านค่าย นิคม
พัฒนา ก็ไปตรงนั้นได้ แต่ก็น่าจะให้ตรงนั้นมาโซนนี้ พอมาถึงปัจจุบันนั้นไม่ค่อยมีกําลังใจ
ทํางานเพราะนโยบายที่มันเป็นแบบนี้ อย่างงานปลงศพนั้นจุดคัดกรองอยากจะให้ผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้มอบหมายให้ อสม. แต่ละ อสม. 
ไปทําหน้าที่ อสม. เขาก็เหนื่อยว่าไปตกอยู่ที่ อสม. ฉะนั้นการคัดกรองนี้ กระผมมองว่า
มาตรการนี้มันยังไม่เข้มข้น เรื่องการรักษาระยะห่าง ตอนนี้ไม่ได้ห่างกันหรอกครับ ไม่มีห่าง
โดยเฉพาะงานปลงศพ เวลาบอกว่าวางดอกไม้จันทน์ไม่มีห่าง ติดกันแทบจะกอดกันครับ เลย
จะต้องเอานโยบายของหลวงพ่อวัดหนองคอกหมูมาว่าถ้าไม่เว้นห่างกัน มาแย่งกันใส่ดอกไม้ 
ใครใส่ก่อนตายก่อน ต้องเอานโยบายแบบนี้ถึงจะยอมเว้นระยะห่างกัน จึงขอนําเรียนว่า
ตัวแทนที่มาตอบข้อสอบถามต้องขอขอบคุณด้วย แต่ว่าเราในฐานะตั วแทนของพ่ีน้อง
ประชาชน ซึ่งกระผมอยู่ในเขตอําเภอแกลง อย่างที่ท่าน ส.อบจ.ภัคป์พิภพบอกว่าอําเภอแกลง
ก็มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะ ก่อนที่ทหารอียิปต์จะมาชายหาดแหลมแม่พิมพ์มีร้านตามหาดทั้งหมด 
46 ร้าน ลงของทะเลกันทีละเป็นแสนบาท เพ่ือต้อนรับเทศกาลวันหยุด แต่พอมีกรณีทหาร
อียิปต์ ก็ต้องเอากั้งที่กิโลละ 1,200 บาท มาต้มกินกันเอง เพราะว่าร้านอาหารถูกยกเลิกหมด 
ดีนะครับที่ยังมีวันหยุดยาว 25 – 27 เข้ามาจึงยังพอขายได้ รีสอร์ทตามบ้านนอกในเขต
ตําบลพังราด ประแสร์ ยกเลิกหมดครับ เสียหายหมดครับ ถามว่าที่เขากระตุ้นนั้น กระตุ้น
แบบไหนครับ กระตุ้นไปช่วยเหลือผู้ประกอบการหรือไม่ หรือกระตุ้นแบบไหนอย่างไร กระผม
ก็ยังไม่เข้าใจ แต่ว่าทั้งหลายเหล่านี้เป็นการทํางานในลักษณะของวัวหายล้อมคอก ก็ไม่เป็นไร
ครับเพราะถือว่าเรื่องมันได้ผ่านไปแล้ว อย่าให้มันมารอบที่ 3 แล้วกัน ถ้ามารอบที่ 3 ก็ตัวใคร
ตัวมัน ทีนี้ก็โชคดีอย่างหนึ่งที่มันมาเกิดที่จังหวัดระยอง จังหวัดระยองก็เลยเป็นจังหวัดที่ได้
ทดสอบ ได้ทดลอง RAYONG MODEL เขาให้จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่นําร่องไปก่อน        
แต่ถามว่านําร่องแบบใด โควิด-19 ไม่น่าจะมานําร่องที่จังหวัดระยอง เพราะจังหวัดระยอง
เป็นแหล่งสุดยอดของการท่องเที่ยวอยู่แล้ว เพราะมีครบทั้งอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว 
เพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณและฝากเอาไว้ด้วยนะครับว่า ถ้าจะกระตุ้นของจังหวัดระยองอย่าไป
กระตุ้นในตัวเมืองอย่างเดียว กระจายไปทั้ง 8 อําเภอครับ กีฬาไปจัดอําเภอแกลง ปลวกแดง 
บ้านค่าย นิคมพัฒนา ก็จัดขยายกันไป เพราะว่าถ้าจัดในตัวเมืองระยอง อําเภอแกลงเดินทาง
มาน้อยที่สุด อย่างจัดฟุตบอลคนที่ชอบฟุตบอลถึงจะมา คนชอบกีฬาอ่ืนก็ไม่มา ฉะนั้นต้อง
กระจายกันไปครับ ขอขอบคุณครับ 
 
 
 
 

นางกนกวรรณ… 
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นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ขอขอบคุณ ท่าน ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร ในประเด็นของมาตรการ ถ้าเราจะเป็น 
รองประธานสภาฯ (2) RAYONG MODEL ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรทบทวนมาตรการคัดกรองต่างๆ นะคะ 
ประธานฯ   เจ้าของข้อสอบถาม ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
   ถ้าไม่มี ดิฉันขอขอบคุณท่านจุฑารัตน์ ขาวคม ตัวแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 

ได้มาตอบข้อสอบถามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และขอขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่ได้ตั้งข้อสอบถามในเรื่องดังกล่าวมา ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจังหวัดระยอง ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน จังหวัดระยอง 
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการก าจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. .... 

   (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ (2)  
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
เลขานุการสภาฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
   มาตรา 48 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ 

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน โดยเรียกค่าบริการได้ โดยตราเป็น
ข้อบัญญัติ 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

   ข้อ 45 ญัตติร่ างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ            
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

   ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจํานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ 

      ฯลฯ 
   ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น

ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ 
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

   เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

 
 
 

ข้อ 52 การพิจารณา… 
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   ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม

สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
   ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ (2)  
ประธานฯ 

นายวราวุธ ปิ่นเงิน เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองคนที่ 1 เนื่องจาก          

มีรายละเอียดต้องเพ่ิมเติมในร่างข้อบัญญัติที่จะขอความเห็นชอบ วันนี้จึงต้องขออนุญาตถอน
ญัตตินี้ออกก่อน เพ่ือจะทําให้เกิดความสมบูรณ์ในการดําเนินการต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ (2)  
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยทีว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
เลขานุการสภาฯ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
   ข้อ 55 การขอถอนญัตติหรือคําแปรญัตติ หรือการแก้ไขข้อความในญัตติร่าง

ข้อบัญญัติ ซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเป็น        
ผู้รับรอง หรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติ จะกระทําเมื่อใดก็ได้เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้า
ระเบียบวาระแล้วต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือคําแปรญัตติในชั้น
คณะกรรมการแปรญัตติต้องได้รับความยินยอมจากท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ (2)  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ 
ประธานฯ จํานวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......19........คน  ครบองค์ประชมุ ต่อไปดิฉันจะขอมติที่ประชุม  
   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ยินยอมให้ถอนญัตติ ในระเบียบวาระที่  5 เรื่อง ญัตติ            

ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการกําจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. ....    โปรดยกมือขึ้น 

   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่ยินยอมให้ถอนญัตติ ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติ            
ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการกําจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. ....    โปรดยกมือขึ้น 

มติทีป่ระชุม   ยินยอมให้ถอนญัตติ  ในระเบียบวาระที่  5 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบ             
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการก าจัด
ขยะมูลฝอย พ.ศ. .... 

ยินยอม          จ านวน .......18.......คะแนนเสียง 
    ไม่ยินยอม       จ านวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จ านวน ........1.........คะแนนเสียง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6… 
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ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ (2)  
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ. ๒๕๔๑  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

   ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน  และ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่      
ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ (2)  
ประธานฯ 

นายวราวุธ ปิ่นเงิน เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองคนที่ 1 ขอมอบให้     

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 แถลงรายละเอียด
เกี่ยวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ. (2) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 ขอเสนอ

ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม ่         

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจําเป็นต้องขออนุมัติ โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้  

โอนลด 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 

   งบด าเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
- โครงการศึกษาเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง สํานักปลัดฯ  เป็นเงิน 122,500.- บาท 

(หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)              
 
 
 
 

แผนงานการศึกษา… 
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แผนงานการศึกษา 
งานระดับมัธยมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- ค่าจัดซื้อลิฟต์โดยสาร โรงเรียนมัธยมศึกษาตากสินระยอง เป็นเงิน  3,095,000.- บาท 

(สามล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  สํานักปลัดฯ  เป็นเงิน 

1,450,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

   โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์เกษตร 
- ค่าจัดซื้อเครื่องสับหญ้า สํานักปลัดฯ  เป็นเงิน 53,500.- บาท (ห้าหมื่นสามพัน- 

ห้าร้อยบาทถ้วน) 
   ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

- ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ สํานักปลัดฯ เป็นเงิน  69,000.- บาท  (หกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  
   แผนงานการศึกษา 

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

   - ค่าจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงภายในและภายนอก พร้อมติดตั้ง  วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาตากสินระยอง  เป็นเงิน 295,000.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
 
 
 
 
 

งบลงทุน… 
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งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ค่าปรับปรุงสนามยิงปืนภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง สํานักปลัดฯ  เป็นเงิน  

450,000.- บาท  (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
- ค่าปรับปรุงห้องน้าํและห้องแต่งตัวบริเวณอัฒจันทร์มีหลังคา ภายในสนามกีฬา

กลางจังหวัดระยอง สํานักปลัดฯ  เป็นเงิน 500,000.- บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน) 
  - ค่าปรับปรุงห้องรับรองบริเวณอัฒจันทร์มีหลังคา ภายในสนามกีฬากลางจังหวัด

ระยอง  สํานักปลัดฯ  เป็นเงิน 500,000.- บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน) 
  แผนงานเคหะและชุมชน 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
- ค่าจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งห้องเย็นเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อกองทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นเงิน  2,800,000.- บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)  
   รายการโอนลด จํานวน 3 รายการ รวมเป็นเงิน 4,667,500.- บาท (สี่ล้านหกแสน-

หกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
รายการโอนเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จํานวน 7 รายการ  รวมเป็นเงิน 

4,667,500.- บาท (สี่ล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)             

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังกล่าวนี้  มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้
โปรดพิจารณาอนุมัติ  กระผมขออภิปรายเกี่ยวกับญัตตินี้เพ่ิมเติมนะครับ อย่างที่ได้ทราบกัน
ว่าปีนี้งบประมาณเราน่าจะขาดอยู่ประมาณ 3 ร้อยล้านบาท ท่านนายก อบจ.ก็มีนโยบายให้
กองไหนที่คาดว่า มีงบประมาณอยู่ที่ตั้งเอาไว้ แล้วไม่ได้ใช้ เราก็จะโอนเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้กับโครงการที่จําเป็น  จึงเรียนมาเพ่ือให้สมาชิกสภาฯ โปรดพิจารณา 

   โดยขอให้ที่ประชุมสภาฯ โปรดพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งเดียว จํานวน 7 รายการ  

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ตามที่ นายก อบจ. เสนอให้พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
รองประธานสภาฯ (2) งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งเดียว จํานวน 7 รายการ  
ประธานฯ ดิฉันขอปรึกษาท่ีประชุมฯ ว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 

ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ  
จํานวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 

   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......19.......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปดิฉันจะขอมติที่ประชุม  
   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติ ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งเดียว จํานวน 7 รายการ    
โปรดยกมือขึ้น 

 
 

 
มีสมาชิกสภาฯ… 



 
 

- 26 - 
 

   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรไม่อนุมัติ ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ครั้งเดียว จํานวน 7 รายการ    
โปรดยกมือขึ้น 

มติทีป่ระชุม   อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไป     
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งเดียว จ านวน 7 รายการ  

อนุมัติ           จ านวน .......18.......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จ านวน ........1.........คะแนนเสียง 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รองประธานสภาฯ (2) เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธานฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 

ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ
จํานวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 

             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน........19.......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปดิฉันจะขอมติที่ประชุม 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    โปรดยกมือขึ้น 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร  ไม่อนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ ายประจําปี 

 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม        อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพื่อไป    
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

อนุมัติ           จ านวน .......18.......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จ านวน ........1.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบด าเนินการร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(2) 
ประธานฯ   

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การ 
เลขานุการสภาฯ บริหารส่วนจังหวัดระยอง พ.ศ. 2540 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดทํากิจการใดๆ อันเป็นอํานาจหน้าที่ของราชการ

ส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนที่อยู่นอกเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 
เมื่อ 

 
 

(1) การนั้นจําเป็น... 
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   (1) การนั้นจําเป็นต้องกระทําและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

   (2) ได้รับความยินยอมจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ 
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง 

การทําความตกลงร่วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

   ข้อ 2 วรรคสอง ในการจัดทําบันทึกข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประชุมปรึกษาหารือร่วมกันโดยจัดทําบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือ และนําเสนอ        
สภาท้องถิ่นของแต่ละแห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้ ให้รายงานและจัดส่งสําเนาบันทึกข้อตกลงให้ผู้กํากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย 

   ข้อ 9 เมื่อสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งให้ความเห็นชอบข้อตกลงตาม
ข้อ 2 วรรคสองแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องผูกพันข้อตกลงดังกล่าวจนกว่าจะ
ครบกําหนดระยะเวลาดําเนินการตามข้อตกลง แม้ภายหลังจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ตาม 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(2) 
ประธานฯ          

นายวราวุธ ปิ่นเงิน เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(1) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระยอง คนที่ 1 ขอมอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง       
คนที่ 2 แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

คนที่ 2  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบดําเนินการร่วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ตั้งงบประมาณก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
อําเภอวังจันทร์ หมู่ที่ 6 ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยจ้างเหมา ห้างหุ้นส่วน
จํากัด ระยองวิศวโยธา ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ.26/2558  ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 และ
บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง  ลงวันที่ 3 มกราคม 2561 โดยเริ่มสัญญาจ้างวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2557 และสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 9 มกราคม 2561 งบประมาณค่าก่อสร้าง 156,109,000.- 
บาท ขณะนี้ได้ดําเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น 
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  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความประสงค์เสนอญัตติขอความเห็นชอบ
ดําเนินการร่วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการบริหาร
จัดการระบบประปาอําเภอวังจันทร์  หมู่ที่ 6 ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขตอําเภอ        
วังจันทร์ จํานวน 5 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยเทศบาลตําบลชุมแสง , องค์การบริหารส่วนตําบล
ชุมแสง, องค์การบริหารส่วนตําบลป่ายุบใน, องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ และองค์การ
บริหารส่วนตําบลพลงตาเอ่ียม โดยมีรายละเอียดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายดังนี้ 

1) ค่าบุคลากร 
2) ค่าไฟฟ้า 
3) ค่าสารเคมี 
4) ค่าตรวจวิเคราะห์ 
5) ค่าซ่อมบํารุงวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
6) ค่าใช่จ่ายสํานักงาน 
7) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือข้างต้น 
8) บริหารโครงการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการมอบหมาย       

ตามบันทึกการทําความตกลงร่วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่น โครงการบริหารจัดการระบบประปาอําเภอวังจันทร์ หมู่ที่ 6 ตําบลชุมแสง 
อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจ              
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 

9) กรณีเกิดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานนอกเหนือจากบันทึกความเข้าใจทั้งสอง
ฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคโดยเร็ว หากมีความจําเป็นจะต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมโครงการบริหารจัดการระบบประปาอําเภอวังจันทร์ หมู่ที่ 6 ตําบล
ชุมแสง อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้ทําความตกลง
ร่วมกันและจัดทําข้อตกลงขึ้นใหม่เป็นหนังสือต่อไป 

   ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
1) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 45 (8) , 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2541 (1) , (2) 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 มาตรา 17 (24) , (25)  
3) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 

มาตรา 51 (1)   
4) พระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68 (1) 
5) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 
 
 
 

จึงเรียนมา… 
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จึงเรียนมาเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้โปรดพิจารณาให้ความ

เห็นชอบดําเนินการร่วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  ขอเชิญท่านรองนายก คนที่ 1  
รองประธานสภาฯ(2) 
ประธานฯ           

นายวราวุธ ปิ่นเงิน เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(1) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 เรื่อง 

ประปาอําเภอวังจันทร์ ต้องขอบคุณแทนพ่ีน้องอําเภอวังจันทร์ครับที่ท่านสมาชิกสภาฯ            
ผู้ทรงเกียรติ และท่านคณะผู้บริหาร จัดงบประมาณตรงนี้มาให้  สมัยก่อนน้ํายังดีอยู่ครับ       
ในเขื่อนประแส แต่อยู่ๆก็มีท่อส่งน้ําของบริษัทหนึ่งมาดึงน้ําทําให้น้ําไม่พอใช้ ทําให้คนอําเภอ
วังจันทร์ไม่มีน้ําใช้ แต่ก็ได้ อบจ.ระยอง ช่วยเหลือ ได้สร้างประปาอําเภอวังจันทร์ไป ทําให้
ประชาชนมีน้ําใช้กันครับ ขอขอบคุณท่านนายกฯ ด้วยครับ และขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ           
ผู้ทรงเกียรติ ให้ญัตตินี้ผ่านด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  ขอเชิญ รองนายก อบจ. คนที่ 2 
รองประธานสภาฯ(2) 
ประธานฯ         

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ระยอง คนที่ 2 ขอเพ่ิมเติมข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอในญัตตินี้นะครับ ต้องเรียนว่าโครงการ
ประปาผิวดิน อําเภอวันจันทร์ สภาฯแห่งนี้ ได้เป็นผู้เห็นชอบในการอนุมัติเงินงบประมาณ 
156,109,000 บาท ให้กับอําเภอวังจันทร์ไปจัดการบริหารให้มีน้ําประปาที่สะอาด และ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนให้กับ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในงบประมาณปี 2557 
จัดตั้งงบประมาณ 53 ล้านบาท ปี 2558 จัดตั้งงบประมาณ 54 ล้านบาท ปี 2559 จัดตั้ง
งบประมาณ 49 ล้านบาท ซึ่งเป็นการตั้งงบประมาณผูกพัน 3 ปี อบจ.ระยอง ร่วมกับ         
5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย อบต.ชุมแสง, เทศบาลตําบลชุมแสง, อบต.     
ป่ายุบใน, อบต.วังจันทร์ และ อบต.พลงตาเอ่ียม โดยศูนย์ที่เป็นผู้บริหารประปาแห่งนี้คือ 
อบต.พลงตาเอ่ียม โดยการทํางานจะรับน้ําจากอ่างเก็บน้ําประแส ซึ่งตรงนี้จะมีค่าบริหาร
จัดการ ซึ่งวันนี้ในหนังสือขอความร่วมมือ ที่จะมาขออนุมัติต่อสภาฯ ในวันนี้ เราจะมีการทํา 
MOU ตกลงกัน โดยใช้กําหนดตามปีงบประมาณ 4 ปีงบประมาณ ระบบประปาแห่งนี้ อบจ.
ระยอง เป็นคนลงทุนและให้ 5 ท้องถิ่น ลงทุนสมทบมา วันนี้ก็ดําเนินการเรียบร้อยแล้วนะ
ครับ โครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําไม่เพียงพอ จึงเรียนมาให้ท่าน
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ได้โปรดพิจารณาเห็นชอบ MOU ฉบับนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
 

 
 
 

นางกนกวรรณ… 
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นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ขอเชิญ ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ 
รองประธานสภาฯ(2) 
ประธานฯ         

ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวอุมา วิภูษณะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เขตเลือกตั้งที่ 4  อําเภอแกลง การจัดบริการสาธารณะและเรื่องที่จะอนุมัติจากสภาฯ ดิฉัน  
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ เพราะว่าผู้ที่มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมให้  การรับประโยชน์จากการ
จัดบริการสาธารณะ เรื่องของประปาผิวดิน จะต้องมีส่วนร่วมลงนามด้วยกัน MOU ทําบริหาร
จัดการร่วมกัน แต่ว่าวิกฤตน้ําแล้งที่ผ่านมา เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาดิฉันได้ลงพ้ืนที่คืออ่างเก็บน้ํา
ประแสแห้งขอดเหลือน้ําไม่ถึง 7 เปอร์เซ็นต์ ก็คิดว่าเราจะมีข้อตกลงหรือคําชี้แจงเพิ่มเติม
อะไรอย่างไรหรือไม่ เพราะท่ีผ่านมาเรื่องของภัยแล้งว่าเรามีการบริหารจัดการประปาผิวดินไป  
ยังไงบ้างคะ ขอบคุณค่ะ  

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ขอเชิญ ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร 
รองประธานสภาฯ(2) 
ประธานฯ        

ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ    
ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผมนายหมอขวด เหล็กเพ็ชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง เขตเลือกตั้งที่ 5 อําเภอแกลง ฝากถึงคณะผู้บริหารนะครับว่า ตอนนี้น้ํามันมีน้อยก็อยาก
ให้เตรียมรับมือ ค่าใช้จ่ายทั้ง 8 รายการ 156 ล้านบาท ไม่ใช่น้อยนะ อปท.รับผิดชอบร่วมกัน     
ก็จริงอยู่ แต่ปีที่ผ่านมาเจ้าของพ้ืนที่ไม่อยู่ กระผมก็ไปเวียนดูไม่มีน้ํา มันแห้ง ในเดือนสิงหาคม 
กันยายน ตุลาคม ถ้าไม่มีฝนตก กระผมว่าทางนี้ก็จะไม่มีน้ําใช้ ถ้าแล้ง ไม่มีน้ํา ชาวบ้าน           
จะเดือดร้อนแล้วจะมาลงกับอบจ.ระยอง เดี๋ยวชาวบ้านจะถามวางท่อแล้วทําไมไม่มีน้ํา ไม่ได้ใช้น้ํา
แล้วมาวางท่อผ่านหน้าบ้าน ที่จะฝากก็คือถ้าชาวบ้านถามว่าทําไมน้ํายังไม่มีใช้ จะตอบว่ายังไง 
ขอบคุณครับ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ขอเชิญ รองนายก อบจ. คนที่ 2 
รองประธานสภาฯ(2) 
ประธานฯ  

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

คนที่ 2 ขอชี้แจงเพ่ิมเติม 2 ประเด็นที่ท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้ถามนะครับ ค่าใช้จ่ายที่เก็บมา
จากชาวบ้าน หลังจากจัดค่าใช้จ่ายแล้วก็จะส่งคืนส่วนที่เหลือให้กับ อปท. ทั้ง 5 แห่ง ได้แบ่ง
ส่วนกันไปบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาท้องถิ่น และในส่วนเรื่องน้ํา หัวที่ดูดน้ํามันสูง 
นายกฯ ก็ได้ให้กองช่างไปชักร่อง เพ่ือดึงร่องน้ําให้น้ําเข้ามา ตอนนี้ถ้าไม่เหลือทนนักชาวบ้าน  
มีน้ําใช้แน่นอนครับ 
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- 31 - 
 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ในเรื่องญัตติของการทํา MOU เป็นนวัตกรรมของ อบจ.ระยอง ที่จะส่งเสริม 
รองประธานสภาฯ(2)  ประสิทธิภาพในการใช้น้ํา โดยให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการเอง ในข้อความห่วงใยของเพ่ือน
ประธานฯ สมาชิกสภาฯ ก็จะฝากคณะผู้บริหารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ

จํานวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ  หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....19.....คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปดิฉันจะขอมติที่ประชุม 

   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ให้ดําเนินการร่วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โปรดยกมือขึ้น    

   สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ ให้ดําเนินการร่วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม        เห็นชอบด าเนินการร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

    เห็นชอบ           จ านวน ......18......คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ        จ านวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จ านวน ........1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(2) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
   หมวด 5 ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนําไป

ปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด อําเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้   และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(2) 
ประธานฯ        
 
 
 
 

นายวราวุธ... 
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นายวราวุธ ปิ่นเงิน เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(1) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านกระผมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1  ขอมอบ

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 แถลงรายละเอียด
เกี่ยวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  ระยอง คนที่ 2 ขอเสนอเรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                    

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3           

  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 แล้วเสร็จ และ
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 
  เพื่อให้การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่ งสอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด 5 
ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและนําไปปฏิบัติ รวมทั้ง  
แจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
อําเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายใน    
สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศ โดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

  จึงขอแจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 ดังกล่าวนี้ มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองทราบ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(2)  ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับทราบ  
ประธานฯ   

ที่ประชุม   รับทราบ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 9 ดิฉันขอมอบให้ นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ปฏิบัติหน้าที่  
รองประธานสภาฯ(2) ประธานในที่ประชุมแทนค่ะ 
ประธานฯ 

ระเบียบวาระท่ี 9   เรื่อง   อ่ืนๆ   

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.ภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์ครับ 
 
 
 

นายภัคป์พิภพ… 
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นายภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ     
ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง เขตเลือกตั้งที่ 2 อําเภอแกลง  มีเรื่องขอขอบพระคุณไปยังกองช่างที่ได้ไปแก้ไข
กระแสไฟฟ้าในเส้นทางของถนน อบจ.ระยอง ที่ถ่ายโอนมา ทางกองช่างได้ไปทําการแก้ไข
อย่างเรียบร้อย พ่ีน้องประชาชนก็ได้ขอบคุณมา ขออนุญาตปรึกษา ผอ.รร.อนุบาลนานาชาติ
ตากสินระยอง เป็นปัญหาเรื่องการตั้งกรวยที่โรงเรียนในฐานะที่กระผมเป็นผู้ปกครอง         
ไม่เข้าใจว่าการตั้งกรวยกั้นแดน กั้นเขต เมื่อเวลา ชม.เร่งด่วนรถติด ก็ไม่มีที่จอดรถรับลูก      
ก็อยากจะถามว่าเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไร พอดีเห็นกั้นกรวยเป็นแนวยาวรถ        
ไม่สามารถจอดได้ครับ อีกประเด็นคือ ตอนนี้ไฟแดงสายวงเวียนสุนทรภู่เชื่อมแยกตาขัน      
ไฟแดงเสียครับ ก็ขอฝากคณะผู้บริหารประสานไปยังส่วนการจราจรของ สภ.เมืองระยองได้
ไหม ช่วยอํานวยความสะดวกถึง 17.30 น.ได้ไหม หรือจะซ่อมไฟแดงให้ใช้งานได้หน่อย     
ได้ไหมครับ  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ครับ 
ประธานสภาฯ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง เขตเลือกตั้งที่ 1 อําเภอแกลง มี 2 เรื่อง เกี่ยวกับเรื่องของข้อบัญญัติอบจ. จากที่มี
หนังสือที่ รย0023.4/8129 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เรื่องของการปฏิบัติตามคําสั่งทาง    
การปกครอง มีผลทําให้บริษัทต่างๆที่อบจ.ระยองตั้งข้ึนไม่สามารถดําเนินการได้ ดิฉันก็ได้อ่าน
ข้อบัญญัติท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด การบริหารจัดการสะพานท่าเทียบเรือเกาะเสม็ดปี 2551 
ข้อที่  7 (3) การบริหารกิจการท่าเทียบเรืออาจทําได้โดย  (1) อบจ.ดําเนินการเอง  
(2) มอบหมายให้เอกชนดําเนินการแทน  (3) จัดตั้งนิติบุคคลขึ้นใหม่เพ่ือดําเนินการในรูปแบบ  
การร่วมทุนของ อปท. หรือเอกชนร่วมลงทุน  ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรหรือ          
ความเห็นชอบจากนายกอบจ. ทีนี้ก็จะเรียนสอบถามท่านประธานสภาฯผ่านไปยังคณะ
ผู้บริหาร ว่าคําสั่งทางการปกครองมีผลกับข้อบัญญัติที่เราใช้กันอยู่ เดิมๆหรือเปล่า ถ้ามีเรา
จะต้องปรับปรุงข้อบัญญัติหรือเปล่าคะ อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่สภาฯผ่านข้อบัญญัติแล้วผู้บริหาร
ลงนามเรียบร้อย เราทําเป็นข้อมูล ห้องสูทอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถค้นได้ในเพจของ อบจ.
ระยอง หรือเก็บไว้ที่สํานักปลัดหรือเก็บไว้ที่ฝ่ายกฎหมายได้ไหม เพราะบางเรื่องเราต้องใช้
ข้อบัญญัติในการพิจารณา ฝากผู้ที่เกี่ยวข้องดูเรื่องนี้ให้ด้วย ข้อบัญญัติเป็นเรื่องสําคัญ          
ที่เราจะใช้ในการทํางานของผู้บริหารและสภาฯ ขอบคุณค่ะ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอเชิญ ท่านรองนายกฯ คนที่ 2  ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

คนที่ 2 เรื่องท่าเทียบเรือ เราไม่ได้จัดตั้งบริษัทขึ้นมาบริหารท่าเทียบเรือนะครับ ท่าเรือเทียบ 
 
 

เราสร้าง... 
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เราสร้างเสร็จแล้ว เราให้สัมปทานกับบริษัทเอกชนมาเสนอผลประโยชน์ซึ่งสภาฯแห่งนี้ได้
เห็นชอบในเรื่องของหลักการและเหตุผล ในการให้เอกชนมาบริหารเรียบร้อยและก็ได้ทํา
กระบวนการคัดเลือกจัดหาประโยชน์สมบูรณ์แล้วครับ แต่ถ้าเป็นบริษัทที่เราจัดตั้งเองก็จะเป็น
ศูนย์บริหารจัดการขยะ ยางพารา เราก็ทยอยยกเลิกแล้วครับ ในส่วนของข้อบัญญัติที่        
ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ถามว่าเราจะลงในส่วนของเว็บไซด์เพ่ือให้หาง่ายจริงๆ เราได้ลงไปแล้ว      
นะครับ เดี๋ยวทางสํานักปลัดก็จะบอกช่องทางการเข้าถึงตัวข้อบัญญัติทางเว็บไซด์ได้ยังไง     
นะครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอเชิญ ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ครับ 
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง เขตเลือกตั้งที ่5 อําเภอเมือง สอบถามเรื่องถนนระยอง-บ้านแลง เพราะเราเคยได้เชิญ
ผู้นํา 4 ตําบล มาคุยที่ชั้น 3 ของ อบจ.ระยอง ทางกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ฝากถามมาว่าเรื่องไป     
ถึงไหนแล้วเพราะเราก็กังวลใจว่าเราจะเดินหน้าต่อได้ไหม ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอเชิญ ท่านรองนายกฯ คนที่ 2  ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

คนที่ 2 ประเด็นเรื่องถนนสายระยอง-บ้านแลง ซึ่งต้องเรียนว่ามันเป็น 1 ใน 3 สาย 
ที่ทางอบจ.ระยอง ได้ประมูล และต้องขออนุมัติทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะเกิน
อํานาจของนายกอบจ. ซึ ่งต้องให้ท่านผู ้ว ่าราชการจังหวัดได้เห็นชอบให้เราลงนาม      
ในสัญญาได้ แต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีข้อโต้แย้งเราเหมือนกับประมาณว่าขัดระเบียบ  
ซึ่งทางฝ่ายนิติกรก็ได้ทําเรื ่องอุทธรณ์หนังสือของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการที่ท่านได้
เห็นแย้งกับเรา ตอนนี้ทางท้องถิ่นก็ได้แจ้งกับทางรองปลัดแล้ว และ สส.ระยอง ได้นํา
เรื่องนี้ไปเสนอคณะกรรมาธิการ ซึ่งตอนนี้ทางคณะกรรมาธิการก็ได้ให้ทางผู้ว่าราชการ
จังหวัดชี้แจงประเด็นที่ไม่เห็นชอบให้เราดําเนินการ ตอนนี้ก็ต้องรอเพราะเป็นส่วนที่เรา
ขออุทธรณ์ไปครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ก็ขอฝากทางกองช่างของ อบจ.ระยอง เรื่องน้ํารั่วทําให้ลิฟต์เสีย ขอให้ชุดทํางานดูแล 
ประธานสภาฯ หน่อยครับ และรอยแตกร้าวของอาคารเราด้วยนะครับ ด้วยความเป็นห่วงครับขอบคุณครับ 
  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 

ถ้าไม่มี  ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมเพ่ือสร้างสรรค์    
ความเจริญให้ท้องถิ่น ตลอดจนกระทั่ ง ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการดําเนินกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน และท้องถิ่นของเรา 
และท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านประสพแต่ความสุข ความสมหวัง ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ      
ผมขอปิดประชุมครับ    

 
 

เลิกประชุมเวลา... 
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เลิกประชุมเวลา  16.20  น.     
 

 

 

(ลงชื่อ)            ผู้จดรายงานการประชุม 
   
      (นางภัทรภร อุฬารวิจิตร) 
    หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. 

 
 
                                                (ลงชื่อ)          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    (นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล) 
                                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 
 
 


